



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา /กระท่อม</p> <p>นโยบายกัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, hfocus, news1live)</p> <p>- จากกรณี รมว.สร. จะปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง โดยจะเน้นใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ ไม่ให้มีการใช้เพื่อสันตินาการ ไม่นอญาติให้ปลูกบ้านละ 15 ต้น และจะออกประกาศ สร. นำบางส่วนของกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ด้านเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ไม่เห็นด้วยนโยบายนี้ เป็นการตัดสินใจการปลูกกัญชาเพื่อความมั่นคงทางยาของประชาชน และจะร่วมกันกำหนดทำที่ชุมชนคัดค้านนโยบายในวันที่ 26 กย.</p> <p>- ด้านนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อธิบดีโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... กล่าวว่า สร.เป็นองค์กรหนึ่งที่สามารถชี้นำ คกก.ควบคุมยาเสพติดได้ หากพิจารณาเห็นชอบว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบัญญัติยาเสพติด ก็ต้องผ่าน ป.ป.ส. ที่มีนายฯ เป็นประธาน หากเป็นยาเสพติดแล้ว การควบคุมร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ อาจจะเข้าซ้อนหรือไม่สอดคล้องกันด้วย จึงต้องไปพิจารณาเพื่อหามาตรการควบคุมอย่างไรให้เหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, news1live, การเงินธนาคาร, hfocus)</p> <p>- รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด กล่าวว่า ปัญหาที่พบขณะนี้คือคนที่เจ็บป่วยจากการใช้กัญชาเพื่อสันตินาการมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กๆ มีการสูบกัญชามากขึ้นกว่า 10 เท่า จึงเห็นด้วยให้มีการปรับปรุงกฎหมายมาควบคุมเรื่องของการใช้กัญชา กัญชง เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ อยากให้มีการประกาศนโยบาย Quick Win เพื่อลดผลกระทบในกลุ่มเด็กๆ โดยควบคุมตั้งแต่ต้นทางที่เป็นตัวกำเนิตสาร THC ให้กลับมาเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายสุภวัฏษ์ iewicz ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แฉถึงกรณีการผลักดัน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่ายืนยันจะติดตามและผลักดันเหมือนเดิม เป็นไปตามร่างเดิม 94 มาตรา วันนี้ไม่มีโรงงานใดที่สามารถผลิตสาร THC ได้เลย เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายให้เปิด เว้นแต่จะทำงานร่วมกับภาครัฐ โดยได้แยกกัญชงออก เพื่อไม่ให้มีสารสกัด THC เกิน 0.02% เป็นจุดแข็งที่ฝ่าย นิติบัญญัติมีความรอบคอบพอที่จะควบคุมการออกกฎหมายไม่ให้กัญชาหลุดพ้นออกไปจนเกิดปัญหา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- คณะวิจัยจาก ม.ขอนแก่น เผยผลวิจัยยากัญชาตำรับเมตตาโอสถ รักษาอาการปวดจากปลายประสาทเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานได้ผลดี โดยจะนำไปต่อยอดเพื่อลดปัญหาการถูกตัดเท้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบาย รม.สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ธงหลักที่จะมุ่งไปในยุครัฐบาลใหม่ ที่มีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รมว.สร. คือ 30 บาทพลัส ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนนโยบายแวดล้อม โดยเฉพาะบริการที่จะลดความแออัด ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เทเลเมดิซีน สถานชิวาภิบาล จิตเวชครบวงจร มะเร็งครบวงจรด้วยการขยายกลุ่มเป้าหมายวัคซีน HPV และ 50 เขต 50 รพ. รวมถึง CareD+ เพิ่มทักษะสื่อสารเชื่อมพยาบาลกับผู้ป่วยนอกเป็นหนึ่งใน Quick Win ที่ต้องทำให้สำเร็จภายใน 100 วัน ซึ่งเชื่อว่า ทีม Care D+ จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความอุ่นใจ ความเชื่อมั่น ให้กับญาติ ผู้ป่วย เป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ ที่ สร.จะมอบให้กับประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. ได้มอบนโยบายซึ่งจะเป็นเข็มมุ่งต่อจากนี้ไปอีก 4 ปี ให้กับบุคลากรในสังกัด สร. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 13 เขต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศราว 5 แสนคน ในวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ผ่านแนวคิด พี่เล่าให้น้องฟัง รวมพลัง แล้วไปกันต่อ และยังคงแสดงให้เห็นถึงความต้องการเปลี่ยนการทำงานของ สร. ให้เป็นสาธารณสุขยุคใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ นโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส อาจต้องเจอแรงเสียดทานจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เพราะมีหลายนโยบายที่หากไม่มีการจัดการในฝั่งผู้ให้บริการให้ดีจะกลายเป็นดาบสองคมได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รอมว.ชื่นชม พลังเยาวชน TO BE NUMBER ONE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thaimlmnews, today-realnews, worldbusiness-th)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รอมว.สธ. ในฐานะประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ทีมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และรวมทีมผู้บริหารส่วนภูมิภาค กล่าวชื่นชมโครงการ TO BE NUMBER ONE ว่าเป็นพลังที่เยาวชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน เชื่อมต่อ ในกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ เป็น Soft power ให้สังคมพัฒนาขึ้น และรับการแสดงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทีมศพรจากจังหวัดบุรีรัมย์, TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 วง 4 TEEN และน้องเคท TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ. 61 จว. เรื่อง การถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่ อบจ. ประจำปี 2567 รอบใหม่ 2 ต.ค.66 ยังไม่ได้รับแจ้งบัญชีรายละเอียดบุคลากรที่ถ่ายโอนจาก สธ. ทำให้ อบจ. ไม่สามารถเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ในการพิจารณาเห็นชอบรับโอนบุคลากรได้ทันในเดือน ก.ย.66 ดังนั้น หาก อบจ.ได้รับแจ้งบัญชีบุคลากรถ่ายโอนจาก สธ. ให้ อบจ. เสนอ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโดยเร็ว</p>	
<p>สถานการณ์โรคติดต่อทางเดินหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, เนชั่น, การเงินธนาคาร, ผู้จัดการ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, MCOT NEWS FM 100.5, Radio-สวท., newtv, fm91bkk, hfocuse., thansettakij, bugaboo, thebangkokinsight, ch7, plewseengern, thaipbs, sonhitalk)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เตือนไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝน โรคติดต่อทางเดินหายใจมีแนวโน้มแพร่ระบาดสูง โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ อัตราป่วยสูงกว่าปีที่แล้วและค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีในช่วงเวลาเดียวกัน ย้ำแม้สถานการณ์โรคโควิด 19 จะลดลง แต่การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเจ็บป่วยหรืออยู่ในสถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงได้</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ)</p> <p>- กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 สัปดาห์ที่ 38 วันที่ 17-23 ก.ย. 2566 ผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 234 คน เฉลี่ยวันละ 33 คน ผู้เสียชีวิต 2 คน เฉลี่ยวันละ 1 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 106 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 72 คน ทั้งนี้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สายพันธุ์โควิดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ยังคงเป็นสายพันธุ์ XBB.1.16 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอน ส่วนสายพันธุ์ EG.5.1 ซึ่งระบาดได้เร็วขณะนี้มียอดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คาดว่าจะมาแทนที่ตัวเดิมและขณะนี้ยังไม่พบความรุนแรงของโรค ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตาม สอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลก.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า สยามรัฐ ไทยโพสต์)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จีนออกมาเตือนทั่วโลกให้เตรียมพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา 20 สายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวที่อาจแพร่ระบาดมาสู่คน หากไม่เตรียมพร้อม หรือขาดการวางแผนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างเป็นระบบและครบวงจร อาจทำให้การแพร่ระบาดยืดเยื้อ คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก และทำให้สังคมและเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อยู่แล้วสิ้นคาลอนยิ่งขึ้นไปอีก รัฐต้องลงทุนกับการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในทุกมิติ โดยการถอดบทเรียนของการระบาดของโควิด-19 ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา</p>	
<p>MOU การขนส่งตัวอย่างสารชีวภาพและเชื้อโรคทางอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Radio-สวท., ทีวีช่อง NBT, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, hfocuse., thansettakij, news1live)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมวิทย์ฯ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จับมือ 4 สายการบินร่วมพัฒนาการขนส่งตัวอย่างสารชีวภาพและเชื้อโรคทางอากาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ</p>	
<p>ผลตรวจวิเคราะห์อาหารทะเลจากญี่ปุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, การเงินธนาคาร, ข่าวสด, คมชัดลึก, news1live, isranews, plewseengern, ch7, hfocuse., thansettakij, headtopics, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์อาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นไม่พบปริมาณกัมมันตรังสีเกินเกณฑ์มาตรฐาน หากตรวจพบสารกัมมันตรังสีจะทำลายสินค้าและระงับการนำเข้าทันที มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มงวดติดตามข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาหารทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sondhitalk, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยผู้ป่วยโรคมะเร็งบางรายอาจเกิดภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมคือ “อาหารทางการแพทย์” อย่างไรก็ตามผู้ป่วยแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือนักโภชนาการ พิจารณาการเสริมวิตามินและแร่ธาตุให้เพียงพอสำหรับความต้องการในแต่ละวัน</p>	
<p>Mobile application ‘Life Dee’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thesiamese, amarintv, bangkokinsight, tnn, fm91bkk, sondhitalk)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยกรมอนามัย ร่วมกับ GISTDA เปิดตัว Mobile application ‘Life Dee’ พัฒนาแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันการดูแลและป้องกันสุขภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช่น คำแนะนำในการปฏิบัติตน แบบประเมินอาการและพฤติกรรมจากการรับสัมผัสฝุ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและผลกระทบต่อที่อาจเกิดต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยจากที่มีการแชร์ข้อความในออนไลน์เรื่อง ทุกๆ 2 ชั่วโมงมีผู้หญิงไทยต้องเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกไป 1 ราย เป็นข้อมูลเท็จ ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. รายงานว่ามะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77ข่าวเด็ด</p> <p>- นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สสจ. ชัยภูมิ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ปีนี้มีการแพร่ระบาดหนักอย่างต่อเนื่อง สูงเกือบ 3 เท่าตัว ล่าสุดพบผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวในรพ.ทั้ง 16 อำเภอ รวม 1,245 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ อ.เมืองชัยภูมิ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดเป็นเด็กโต อายุ 10 – 14 ปี เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคพบมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก ย้ำเตือนประชาชน และ อสม. เป็นแกนนำต้องเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่าให้ยุงกัดและออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในทุกพื้นที่</p>	
<p>โรคพยาธิใบไม้ปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Facebook)</p> <p>- เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์เฟซบุ๊กเตือนเฝ้าระวังการกลับมาแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ปอด เพราะปัจจุบันโลกออนไลน์นิยมผลิตเนื้อหาบริโภคอาหารดิบ เช่น บุติบ ซึ่งพบโรคพยาธิใบไม้ปอดชนิดพาราโกนิมัส และพบได้ในกุ้งฝอยเช่นกัน เมื่อพยาธิอยู่ในปอดจะทำให้ปอดอักเสบ มีอาการเจ็บหน้าอก ไอเรื้อรัง บางครั้งมีเลือดปนออกมากับเสมหะ บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นปอดเป็นหนอง ย้ำเตือนอย่าบริโภคของดิบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	
<p>กัมพูชาพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, Line today, vnexplorer, thestandard, FM91bkk, thebangkokinsight, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา แถลงข่าวยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายแรกในรอบ 7 ปี เป็นเด็กผู้หญิงวัย 7 ปี จาก จ.กำปงธมตอนกลาง เข้ารักษาตัวที่รพ.ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทีมแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเป็นโรคไข้เลือดออก ก่อนที่ผลตรวจยืนยันมีผลตรวจไวรัสซิกาเป็นบวก และขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมีครรภ์ให้ป้องกันตนเองจากการถูกยุงลายกัด และไปพบแพทย์หากสงสัยว่ามีอาการเข้าข่ายที่จะติดเชื้อไวรัสดังกล่าว</p>	